

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

HFT - ลองดูที่ “เส้น” เท่านั้นพอ

ที่มาที่ไป... จริงๆ แล้ว ช่วงนี้ มีหุ้นที่ เส้นMA. อยู่ในภาพสวยๆ แบบ Bullish Pattern และแกมสวยทั้งแท่งเทียน สวยทั้ง Price Pattern ก็มีด้วย อย่างเช่น TIPCO PYLON MINT TU RS SVOA เป็นต้น... แต่ที่เห็นอเมซเลือกเอา HFT มาเข้า บาดตาเซียน ในวันนี้เนี่ย ก็อยากจะใช้ในรูปแบบการศึกษาเรื่องเทคนิคโดยใช้วิธีคิด หรือ กระบวนการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่เห็นอเมซได้คิดค้นขึ้นมา เรียกว่า ท่านเรียนที่ไหน น้อยมาก หรือ อาจจะไม่มีเลยก็ได้ ที่จะสอนหรือแนะนำในแนวทางแบบเห็นอเมซ... จริงอยู่ ที่ท่านนักลงทุนจะไปหาความรู้เรื่องเทคนิคต่างๆ มากมาย มาเก็บไว้เป็นความรู้ประดับตัวเอง เรียนแยะ เรียนมากเท่าไร ยิ่งไงก็เป็นผลดีต่อตัวท่านเอง... แต่สิ่งที่สำคัญ การนำไปใช้ต่างหาก เห็นอเมซว่าสำคัญที่สุด ใช้อย่างไรดี หรือใช้เครื่องมือไหนดี จริงๆ ก็บอกกันอย่างแหละครับ เนื้อที่ตรงนี้ อาจจะเขียนไม่พอ ถึงแม้ว่าเครื่องมือในทางเทคนิคจะมีแยะ และที่สำคัญพอๆ กันทั้งนั้นแหละครับ... แต่เคล็ดวิชา มันมีอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง และเห็นอเมซว่า ทุกคนมองข้ามกันไป หรือเนื่องจากว่า ไม่มีใครแนะนำหรือใครสอนใครวิธีต่างๆ น่นละ... อยากรู้อย่างไร อย่างไร เดี่ยว UIA. รุ่น 3 และ รุ่น 4 จะได้รู้กัน ส่วนนักลงทุนจากโครงการLearn to Rich และ UIA. รุ่น 1-2 คงได้ทราบกันไปแล้วละครับ... จะเอาไปใช้กันหรือไม่ เห็นอเมซไปบังคับไม่ได้ แต่ถ้าใช้กันอยู่ เห็นอเมซเชื่อว่า ตั้งแต่ปลายปี มาจนถึงปัจจุบัน ท่านอาจจะมีการกำไรหุ้นแต่ละตัวอย่างงามๆ แน่หนอน... เอาแค่เรื่อง Bullish Pattern in MA. นั้น กำไรหุ้นแต่ละตัว เกิน 50% ได้สบายๆ (ตัวอย่าง ดูกราฟ ASIAN)

ดูตามเกม... ถ้าเล่นเกมอย่างสองวันที่ผ่านมา เห็นกราฟแล้ว อาจจะหนาว ร้อนๆ ขึ้นมาได้ แต่นั่นแหละ เกมสั้นประสาท ถ้าเราสนใจเรื่องเล็กๆ มากกว่า เรื่องใหญ่ๆ... เทคนิค เรื่องใหญ่ ต้องมาก่อน

แนวรับ : ... 5.25-5.30 หรือ 5.35-5.40 ก็ไม่แพง (5.20 ถ้ามี ก็น่าซื้อ)
เป้าหมาย : ... ถ้า Price Pattern มอง 6.4-6.5 / แต่ถ้า MA. หวัง 10.0 ได้

Price Chart...(HFT)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HFT... ถ้าจะลองลบเอาแท่งเทียนที่เห็นออกไปจากกราฟนี้ แบบให้เหลือแค่เส้น MA. อย่างเดียว ท่านว่าจะเล่นหุ้น หรือ กล้าซื้อหุ้น HFT ได้มากขึ้นไหม เห็นอเมซเชื่อว่า กล้ามากขึ้น... แต่ท่านเห็นแท่งเทียนในวันก่อน แล้ววันวานนั้น ใจอาจจะแกว่งๆ สงสัยจบรอหรือคงไม่ไปไหน... นี่แหละ ที่บอกว่า ท่านมองเล็ก ๆ มากกว่าใหญ่ๆ ทั้งๆ ที่ท่านเรียนเทคนิคทั้ง 2 เรื่องนี้ มาอย่างถ่องแท้ แต่ทำไมถึงได้กลัว... ซึ่งจริงๆ แล้ว ราคาที่ท่านจะซื้อในวันนั้นนั้น ราคา 5.15-5.40 ก็ซื้อได้เลย ไม่ว่าจะแกว่งตัวยังไง ถ้าเส้น MA. ยังเป็นแบบนี้อยู่นั้น แนวโน้มเชิงบวก ยังไม่เสีย แล้วถ้าจะหวังกันยาวๆ นั้น มองกันได้ถึงเป้าหมาย 10.0 กันโน่นแหละครับ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน